

## 8 เรื่อง...ที่สาวๆ ห้ามบอกแฟน

นำเสนอเมื่อ : 7 ต.ค. 2552

สาวๆ ถ้าไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับแฟน จำข้อห้าม 8 ข้อ ให้ขึ้นใจเลยนะ....

ข้อห้ามข้อที่หนึ่ง : อย่ายอมรับว่าคุณเกลียดแม่สามี

นับว่าเป็นกฎที่โดนใจมากเห็นได้ชัดว่าปัญหาแม่ผู้สูงส่งไ้กันเป็นปัญหาระดับอินเตอร์ มีกันได้ทุกชนชาติ คุณมีแรนดาเธอบอกวา ถึงแม่สามีของคุณจะเป็นระเบิดอารมณ์ฉุนเฉียวและเริ่มวาแม่ของตนขึ้นมาก่อน คุณก็อย่าได้ตามหน้าเออออห่อหมกไปกับพ่อเจ้าประคุณที่เดียวเชียว ทองสุภาภิตโบราณไวเลยวา หนึ่งเสียตำลึงทอง ถึงแม่ตำลึงทองคำจะไม่ปรากฏ แต่พหูหนมของคุณก็จะไม่เสียอารมณ์ว่าคุณไม่ให้ความเคารพนับถือคุณแม่สุดที่รักของเขาเอาเสียเลย จำไววาแม่ของเขาเขาสามารถพูดอะไรก็ได้ ก็เหมือนแม่ของคุณนะแหละ คุณก็ไม่อยากไห้ใครตะเหมือนกันไม่ใช่หรือ

ข้อห้ามข้อที่สอง : อย่าบอกเขาเป็นอันขาดว่าเพื่อนชื้อของเขาสนใจคุณ

เอาหละเรื่องนี้มักเป็นเรื่องร้อนบาดใจกัน คุณมีแรนดาเธอเลวาเพื่อนชื้อของสามีเธอมักจะถูกพูดเสมอว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคมากผมอยากแต่งงานกับผู้หญิงแบบคุณ แลพพหูหนมของเธอก็บอกวา นายไม่ต้องไปหาผู้หญิงแบบเธอหรอกแต่งกับเธอได้เลย แหม.สามีของเธอก็นับวาปากเสียไชยอย แต่คุณมีแรนดาบอกวา เป็นการหยอกเอนกันในห้องเพื่อนฝูงแบบธรรมดา และถึงแม่ลับหลังสามีพอเพื่อนชื้อจะจีบเธอนักขอมากกวานี้ เธอก็หาทางหลีกเลี่ยงเอาเอง ไมมาบอกสามีไห้รำคาญใจแต่อยางใด ไมงั้นบานอาจจะระเบิดแลวต่อกันไม่ติดได้

ข้อห้ามข้อสาม : อย่าได้บอกสามีคุณเป็นอันขาดว่าคุณเคยนอกใจแฟน

อันนี้หมายถึงแฟนทั้งหมดในประวัติศาสตร์ของคุณเลยนะ ถ้าคุณเป็นคนดีไม่เคยนอกใจใครก็แล้วไป แต่ถาเคยสะก๊อຍบอสามีสักคนเป็นอันขาด แม่ตอนที่ประพฤติแบบนั้นคุณจะเป็นเด็กไรเดียงสา หรือเมาเหล่าชาติสติ โดนมอมยาบวอะไรก็ตามเพราะคุณจะเป็นคนมีประวัติดงพรอย และอาจทำให้สามีของคุณต้องหวาดระแวงและกลายเป็นรอยราวในชีวิตคู่ได้

ข้อห้ามข้อสี่ : อยางบอกเค้าว่าเค้าไม่เจองายที่เคยเป็น

ปัญหาข้อนี้คุณมีแรนดาพูดถึงเรื่องอยางว่า ก็เรื่องบุนเตียงนะแหละ เธอบอกวาคุณอยางใดล่อเลียนพุงหอยหรือความสามารถอะไรนึ่ง ที่อาจจะลดลงกวาแต่ก่อนในระหว่างช่วงโรแมนติกเป็นอันขาด ก็เพราะจะทำให้พหูหนมของคุณเสียอารมณ์ไปได อยาลืมวาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชายหนุ่มอยาใดหมิ่นเชิงชายเป็นอันขาด

ข้อห้ามข้อที่ห้า : อย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาไร้สมรรถภาพด้านการงาน

นี่ก็เป็นอีกข้อที่ชายหนุ่มช่าง sensitive คุณต้องทำให้เขาเชื่อว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเขาถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีก็ตาม คุณมีแรงด้าบอกว่า ทุกครั้งที่สามีของเธออารมณ์เสียมาจากที่ทำงาน, เธอก็จะขอให้เขาเล่าปัญหาให้ฟัง พร้อมพยายามแนะนำ และแสดงให้เห็นว่าเธออยู่ข้างเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทะเลาะกับเจ้านายของเขาก็ตาม เธอฟังแล้วเห็น้อยจ้ง แต่วันหนึ่งคุณมีแรงดาเธอเกิดเบรคแตกแล้วก็ตะโกนใส่สามีเธอว่า คุณคิดหรือว่าคุณจะไต่เลื่อนตำแหน่ง คุณไม่โดนไล่ออกก็ดีแล้วทำเอาสามีของเธอตกตะลึง และบอกว่า ผมคิดว่าคุณเชื่อมั่นในตัวผมซะอีก คุณมีแรงดาแนะนำว่าอย่าได้ทำอย่างเธอเป็นอันขาด และอย่าทำให้สามีรู้สึกว่าคุณเองเป็นคนแย่งที่ทำงานและที่บ้าน

ข้อห้ามข้อที่หก : อย่าบอกว่าคุณจะหย่าถ้าหากคุณไม่คิดแบบนั้นจริงๆ

ฉันจะหย่า คงเป็นคำขู่ที่ฟังแล้วขลังของภรรยาหลายคน แต่ถ้าหากภรรยาคนนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ หรือเพียงแต่เรียกร้องความสนใจ หรืออวยกให้เขางอ หนว้าไซค์คำนี้ไปในทางที่ผิด การที่พูดขอยาบ่อยครั้งเป็นการชี้โพรงให้กระรอกและทำให้สามีคิดว่าภรรยาต้องการหย่าหรือเตรียมตัวเอาไว้แล้ว สักวันหนึ่งเมื่อภรรยายื่นคำขาดขึ้นมาอีก ก็อาจจะได้สมหวังดังตั้งใจได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดจะหย่าจริงๆ เจียบไว้ซะดีกว่า

ข้อห้ามข้อที่เจ็ด : อย่าบอกเขาเป็นอันขาดว่าการที่คุณหาเงินได้มากกว่าเขารบกวนใจคุณ

นี่เป็นข้อที่รู้กันดี ถ้าหากคุณไปสะกิดสะเกาชายหนุ่มของคุณให้เขารู้สึกว่าคุณทำงานทำเงินได้มากกว่า ต่อมลูกผู้ชายของชายหนุ่มก็จะทำงานหาว่าคุณไปดูถูกศักดิ์ศรีของเขาได้ เพราะฉะนั้นอย่าได้ทำให้เขารู้สึกเป็นอันขาดแม้ว่าคุณจะรู้สึกรำคาญใจที่เขาหาเงินได้น้อยกว่าคุณ ถ้าหากว่ายังอยากอยู่กับเขาต่อไปนะ แต่ถ้ามลละก็เอาเลย คงจะได้กลับมาเป็นโสดอีกที

ข้อห้ามข้อสุดท้าย : อย่าได้สารภาพให้เขารู้เป็นอันขาดว่าคุณไปบึงหนุ่มไหนเข้า

มาถึงข้อสุดท้ายแล้ว เธอจะได้เปิดปากเมาทให้มันถนัดซะที ข้อนี้ก็ป็นกฎสากลเช่นเคย ในเมื่อคุณไม่อยากรูว่าเขาไปบึงสาวสวย(กว่าคุณ) คนไหนมา คุณก็ไม่ควรบอกเขาเช่นกันว่า คุณไปบึงหรือแมกระตังแอบไปกินกาแฟกันมา ห้ามเด็ดขาด ห้ามบอก รูดชิปปากให้สนิท เพราะพอคุณอาจจะละวาดบานแตกได้

ที่มา ที่นี้ดอทคอม